

ประกาศวัดญาณเวศกวัน

ที่ ๒/๒๕๖๔

เรื่อง ใบบอกแจ้งของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ตามที่วัดญาณเวศกวันได้จัดให้มีระบบงานพิมพ์และอนุญาตแก่บุคคลทั่วไป ในการพิมพ์หนังสือธรรมนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นงานธรรมทานให้เปล่า มาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน ได้มีบุคคลทั่วไปเข้ามาติดต่อขอรับอนุญาต เพื่อนำไปตีพิมพ์กับผู้รับจ้างตีพิมพ์ต่างๆ ตามความสมัครใจของผู้ได้รับอนุญาต โดยวัด พระ และ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ผู้นิพนธ์ มิได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในทางใดๆ กับผู้รับจ้างตีพิมพ์

ต่อมาเมื่อปลายปี ๒๕๖๓ ต่อเนื่องมาจนถึงปี ๒๕๖๔ พบว่ามีการโฆษณางานหนังสือธรรมนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ลงในเว็บไซต์ของผู้รับจ้างตีพิมพ์บางรายไปในเชิงธุรกิจการค้า ด้วยการออกโฆษณาว่าสามารถตีพิมพ์งานหนังสือธรรมนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) จำนวนหลายเล่ม หากมีความประสงค์จะพิมพ์เล่มใด เรื่องใด จำนวนเท่าใด ก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่ผู้รับจ้างตีพิมพ์จัดไว้ตามโฆษณานี้ได้ทันที โดยระบุให้ติดต่อขอรับอนุญาตจากวัดญาณเวศกวันก่อน และสามารถติดต่อกับวัดผ่านทางเว็บไซต์ที่ผู้รับจ้างตีพิมพ์จัดไว้ให้ในโฆษณานี้ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ การลงโฆษณากิจการการรับจ้างตีพิมพ์ โดยใช้คำว่า “ดำเนินการผลิต” ได้มีการนำชื่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในฐานะเป็น “ผู้เขียน” ให้ปรากฏอยู่ในหน้าที่ลงโฆษณาดังกล่าวไว้ อีกด้วย วัดญาณเวศกวันเห็นว่า การดำเนินการผลิตตามโฆษณาของผู้รับจ้างตีพิมพ์ดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงของหลักการพิมพ์และการอนุญาต ให้พิมพ์หนังสือธรรมนิพนธ์ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่มุ่งเป็นงานธรรมทานให้เปล่า โดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

บัดนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้มีใบบอกแจ้งแก่ญาติโยมของวัด เรื่อง “งานหนังสือธรรม ความใสสะอาดต้องให้ชัดออกมา” ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าว เพื่อให้ญาติโยมของวัดได้รู้และเข้าใจ ในการที่จะได้ร่วมกันรักษาความใสสะอาด และความชัดเจนในการเผยแพร่งานหนังสือธรรมต่อไป

จึงขอประกาศให้ญาติโยมวัดได้ทราบใบบอกแจ้งของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ดังกล่าว แนนบายประกาศนี้ เพื่อจักได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขและป้องกันให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองนี้ขึ้นได้อีกในอนาคต

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔



(พระมงคลธีรคุณ)

รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน